

# ปฏิทินข่าว ภาคใต้

รวบรวมจาก น.ส.พ. มติชน, ไทยรัฐ และข่าวท้องถิ่นภาคใต้ ... ปราโมทย์ กระจุก

มีนาคม

10-11

กลุ่มครูในจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดสัมมนาแนวทางการจัดองค์การบริหารทางการศึกษาในอนาคตที่โรงแรมมายการ์เด็นท์ ปัตตานี โดยมีนายสัมพันธ์ ทองสมัคร รมต.กระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ประเด็นสำคัญในการสัมมนา คือ การปรับหลักสูตรการศึกษาในจังหวัดชายแดนให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น สวัสดิการของครู และแนวทางการบริหารการศึกษา

13

เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยได้เชิญ รองนายกรัฐมนตรี ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ มาปาฐกถาพิเศษเรื่อง นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับเขตการค้าเสรีอาเซียนและการเชื่อมการพัฒนาโครงการชายฝั่งทะเลภาคใต้ของไทยกับโครงการพัฒนาเศรษฐกิจสามเส้า (ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย)

14

นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีได้ตรวจเยี่ยมราษฎรภาคใต้ และเป็นประธานเปิดสัมมนาเรื่อง โอกาสและสู่ทางการลงทุนในภาคใต้ ที่โรงแรมธรรมรินทร์ จ.ตรัง ขณะเดียวกันที่โรงแรมโดมอนด์ พลาซ่าหาดใหญ่ (13 มี.ค.) นายบัญญัติ บรรทัดฐาน มาบรรยายเรื่อง นโยบายรัฐบาลเพื่อกระจายความเจริญสู่ชนบท

และภูมิภาคของไทย : ภาคใต้ 14 จังหวัด เพื่อย้ำว่า ในปี 2536 รัฐบาลมีโครงการต่างๆ ที่จะพัฒนาภาคใต้ ประมาณ 45,000 ล้านบาท จะพยายามผลักดันให้ภาคใต้ปลอดภัยภายในหนึ่งปี

18

กลุ่มผู้ประกอบการรถโดยสารประจำทางภาคใต้พร้อมใจกันหยุดเดินรถระหว่างหาดใหญ่กับเส้นทางต่างๆ ในภาคใต้เพื่อประท้วงที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยให้รถตู้เถื่อนดำเนินการผิดกฎหมายโดยวิ่งทับเส้นทาง ทำให้กลุ่มผู้ประกอบการขาดทุน

24

พล.ต.ท.ไกรสุข สิ้นสุข ผบช.ภ.4 ได้ร่วมหารือกับ

พล.ท.กิตติ รัตนฉายา แม่ทัพภาค 4 เรื่องอำนาจหน้าที่และขอบเขตการปฏิบัติงานระหว่างตำรวจและทหารในพื้นที่ภาคใต้ใหม่ เพื่อให้ภาคใต้เกิดความปลอดภัยภายในหนึ่งปีตามที่รัฐบาลกำหนด

29

นายมานะ ศรีพิทักษ์ ตัวแทนเจ้าของเรือประมงไทย แจ้งว่าเรือประมงไทยจำนวน 12 ลำ พร้อมลูกเรือ 125 คน ถูกเจ้าหน้าที่มาเลเซียจับกุม ในข้อหาบุกรุกน่านน้ำมาเลเซีย ทั้งๆ ที่เรือประมงไทยทั้ง 12 ลำ มีบัตรอนุญาตทำประมงร่วมกับบริษัท พี.ที.นาแลนต้าของอินโดนีเซีย โดยเสียค่าธรรมเนียมปีละ 5 แสนบาท/ลำ ซึ่งทำร่วมกันมา 4 ปีแล้ว และยืนยันว่าไม่ได้จับปลาในน่านน้ำมาเลเซีย

## เมษายน

1

นายนิพนธ์ บุญญภัทร ผู้อำนวยการ ศอ.บต. เปิดเผยถึงแนวทางการปรับโครงสร้าง ศอ.บต.ใหม่ ให้รับกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไป โดยมีสาระสำคัญคือ การที่ ศอ.บต.ไม่ได้อยู่ในความดูแลของกองทัพภาคที่ 4 อีกต่อไป

5

นายพีระศักดิ์ อดิศรประเสริฐ ปาไม้จังหวัดระนองถูกยิงตายขณะออกจากโรงแรมจันทร์สมธารา ไปยังสำนักงานปาไม้จังหวัดโดยมีนายสมบัตร์ชัยฤกษ์ ผู้ช่วยปาไม้เป็นผู้ขับรถ ต่อมาตำรวจได้จับผู้ต้องหา 4 คน ได้แก่ มือปืน ผู้วางแผน และผู้จ้างวาน คือ นางนงนุช โพธิ์ทอง ภรรยา พล.ต.ต.ชิน โพธิ์ทอง

13-15

นายกรัฐมนตรี ร่วมงานสงกรานต์ที่บ้านเกิด และเป็นประธานจัดงานวันประมงแห่งชาติ บริเวณหาดปากเมง อ.สิเกา จ.ตรัง พร้อมมอบโล่แก่กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเด่นและปล่อยพันธุ์กุ้งทะเล เต่าทะเล

19-20

กองทัพภาคที่ 4 ร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรีจัดสัมมนาการปราบปรามยาเสพติดที่โรงแรมเจ.บี. หาดใหญ่ โดยมีเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ภาคใต้ และประธานกรรมการอิสลามจังหวัด เข้าร่วมตามโครงการภาคใต้ปลอดผู้ติดยาเสพติด ปี ค.ศ.2000 ของกองทัพภาคที่ 4 ด้วย

21-22

พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ องคมนตรีและรัฐบุรุษเดินทางมาปฏิบัติภารกิจที่สงขลา โดยตรวจเยี่ยมท่าเรือน้ำลึก และร่วมงานคอนเสิร์ตการกุศลรวมดาราราประสานใจต้านภัยยาเสพติดของโรดาร์ ร่วมกับกองทัพภาคที่ 4

22

ดร.อำนาจ วิรวรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาและบรรยายพิเศษเรื่อง 'เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนใต้ ผืนที่เป็นจริง' ซึ่งหอการค้าจังหวัดปัตตานี ร่วมกับ ศอ.บต. มอ.ปัตตานี และหนังสือพิมพ์ผู้จัดการภาคใต้ จัดขึ้น ณ โรงแรมมายการ์เด็นท์ จังหวัดปัตตานี

25

ผู้แทนหอการค้า 14 จังหวัดภาคใต้ เดินทางไปพบผู้แทนภาครัฐและเอกชนของมาเลเซียที่เกาะลังกาวิ ตามคำเชิญของฝ่ายมาเลเซียที่ต้องการหาหนทางท่องเที่ยวเกาะลังกาวิ

26

งาน 100 ปี กษัตริย์ไทยร่วมใจอาเซียน วังนำธงกษัตริย์และธงชาติอาเซียนเข้าสู่ประเทศไทยที่จังหวัดนราธิวาสและวิ่งผ่านจังหวัดต่างๆ ในภาคใต้ถึงกรุงเทพมหานครในวันที่ 8 พ.ค. 2536

26

นายกรัฐมนตรี เดินทางไปเจรจากับรัฐบาลอินโดนีเซียเพื่อเจรจาดังแนวทางในการดำเนินธุรกิจการประมงร่วมกัน

27

ที่สตูลและภูเก็ตได้รับสัญญาณจากมหาตมาให้ชลอการจับกุม บุกรุกป่าชายเลน หลังจากที่กรมป่าไม้กวัดขันให้จับผู้บุกรุกป่าชายเลนไปแล้วนั้น พบว่าที่สตูลมีผู้ลงทุนทำนาทุ่งประมาณ 54 ราย บุกรุกที่ป่าชายเลนประมาณ 4,680 ไร่ เพื่อเลี้ยงกุ้ง แต่ป่าไม้จังหวัดยัง

ต้องชลอการจับกุมไว้ก่อน เพราะมหาตมาให้สัญญาณเพื่อชลอการจับกุมกรณีดังกล่าว

## พฤษภาคม

7

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเสด็จเป็นองค์ประธานปิดการแข่งขันฟุตบอลยามาฮ่าไทยแลนด์คัพ ที่จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นการแข่งขันระหว่างทีม จังหวัดตรัง กับ จังหวัดปทุมธานี ผลปรากฏว่าปทุมธานี ชนะ 4 - 1

8

นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมสาธารณสุขจังหวัดทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ ที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

12

นายไสว พัฒโน รมช.กระทรวงคมนาคม เดินทางไปดูสภาพความเป็นจริงในการก่อสร้างคลังน้ำมันและท่าเทียบเรือของบริษัทปิโตรเลียมเทรคดิงที่ อ.เมือง จ.กระบี่ จากกรณีที่มีข่าวว่าบริษัทดังกล่าวได้ก่อสร้างในเขตอุทยานแห่งชาติ โดยที่กรม

ป่าไม้และกรมเจ้าท่ายังมีได้ออนุญาต

## 15-16

พล.อ.ต.กำธน สินธุวานนทัต องคมนตรี ติดตามดูความคืบหน้าโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่า ส่วนป่าพระนามาภิไธยภาคใต้ ที่อุทยานแห่งชาติทะเลบัน จ.สตูล

## 17

กรม. ทุ่มเงิน 620 ล้าน เพื่อช่วยเหลือชาวสวนยางโดยกำหนดมาตรการ 4 ข้อในการแก้ปัญหาดังนี้

1. ให้องค์การสวนยางเข้าแทรกแซงราคายางตามมติกรม.
2. ให้ธนาคารแห่งประเทศไทย ปลดปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำแก่พ่อค้ารายย่อยที่จดทะเบียนค้ายาง ตามกฎหมายสหกรณ์ท้องถิ่น
3. กำหนดราคายางเบื้องต้น กิโลกรัมละ 17 บาท
4. ให้คณะกรรมการจังหวัด กลั่นกรองและตรวจสอบ

## 24

พล.ต.ต.ชิน โปษทัต ซึ่งถูกกล่าวหาว่าหัวหน้าคดีสังหารนายพิระศักดิ์ อดิสรประเสริฐ ป่าไม้จังหวัดระนอง ได้เข้ามอบ

ตัวที่ สภ.อ. เมือง จ. ระนอง

## 27

ในวันครบรอบ 87 ปีท่านพุทธทาส ท่านอาจารย์พรหม อธิการบดีของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม และคณะแพทย์จากศิริราชพยาบาลได้นำท่านไปรักษาที่กรุงเทพฯ

## 28

เล็ก สตุล หรือ อภิชาติ อังศุทธรางกูล เจ้าของธุรกิจสัมปทานรังนกและนาุ้งในบริเวณฝั่งอันดามัน ถูกจับกุมในกรณีจ้างวานฆ่าประธานศาลฎีกา ร่วมกับนายรังสรรค์ ต่อสุวรรณ

### มิถุนายน

## 1

สมาคมประมงแห่งประเทศไทยยื่นข้อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาของชาวประมง 3 ประการ

1. ขอให้รัฐบาลลดราคาภาชนะน้ำมัน ซึ่งปัจจุบันจัดเก็บ 2.40 บาท/ลิตร
2. ขอให้รัฐบาลทุ่มเงินงบประมาณ 500 ล้านบาท รับซื้อปลา เบ็ด เก็บสต็อก เพื่อตั้งราคาปลา เบ็ดให้สูงขึ้น
3. ให้ยกเลิกการทำประมง

ปลากะตักด้วยเรืออวนล้อมขนาดใหญ่

## 2

กรม. มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอตั้งกรรมการเฉพาะกิจปราบปรามการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์ม โดยเฉพาะในภาคใต้ โดยมีนายอุทัย พิมพ์ใจชน รมต. กระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน

## 8

เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.อ. นครศรีธรรมราช ได้จับกุมชาวพม่าจำนวน 4 คน ที่หลบหนีเข้ามาในบริเวณเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช เพื่อสกัดกั้นแรงงานพม่าที่เคลื่อนย้ายจากระนอง ชุมพร ลงสู่นครศรีธรรมราช มากขึ้น

## 15

เรือบรรทุกสินค้าขนาด 3,000 ตันสัญชาติปานามาชื่อ JUMBO ซึ่งบรรทุกยางพาราออกจากท่าเรือน้ำลึกสงขลาได้ประมาณ 5 ไมล์ทะเลเกิดรั่วทำให้เรือเอียง เสียการทรงตัวและแล่นต่อไปไม่ได้

## 18 - 19

อ.หาดใหญ่ ร่วมกับเอกชน

ในท้องถิ่น จัดงานนัดพบแรงงานส่วนท้องถิ่นเป็นครั้งแรก โดยมีตำแหน่งงานจำนวน 3,000 ตำแหน่ง และส่วนใหญ่ เป็นตำแหน่งงานในท้องถิ่น อีกทั้งเป็นการพบกันระหว่างตัวแทนสำนักงานจัดหางานในภูมิภาคใกล้เคียงคือ มาเลเซีย สิงคโปร์ และตะวันออกกลางด้วย

## 22 - 25

ที่โรงแรมโตมอนพลาซ่าหาดใหญ่มีการประชุมกรรมการชายแดนไทย-มาเลเซียเพื่อสรุปผลการดำเนินการร่วมทั้งสองฝ่ายในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา โดยมีแม่ทัพภาค 4 เป็นประธานฝ่ายไทย และแม่ทัพน้อยที่ 1 ของมาเลเซียเป็นประธานฝ่ายมาเลเซีย นอกเหนือจากติดตามผลการฝึกร่วมทางทหารแล้ว ยังเจรจา ร่วมกันในการแก้ปัญหาจคม. และ ขจก. ตลอดจนปัญหาการปักปันเขตแดนในบางจุด

## 25

ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี ได้นำลูกเรือประมงไทยจำนวน 168 คน ซึ่งถูกจำคุกในเวียดนามเป็นเวลา 4 เดือนขึ้นท่าเรือจังหวัดสงขลา